



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกการสอบราคาจ้างจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการในการเตรียมความพร้อมในการนำมาตรฐานสากล ISO 9001 มาประยุกต์ใช้และการเสริมสร้างทัศนคติการมีส่วนร่วมในการทำงาน เป็นทีม สำนักงานพัสดุและบริหารทรัพย์สิน สำนักงาน กสทช.

ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ณ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ได้ประกาศสอบราคาจ้างจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการในการเตรียมความพร้อมในการนำมาตรฐานสากล ISO 9001 มาประยุกต์ใช้และการเสริมสร้างทัศนคติการมีส่วนร่วมในการทำงานเป็นทีม สำนักงานพัสดุและบริหารทรัพย์สิน สำนักงาน กสทช. โดยกำหนดให้ผู้สนใจขอรับเอกสารสอบราคาและยื่นซองสอบราคา ระหว่างวันที่ ๕ - ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ ในวันและเวลาทำการ ณ ส่วนงานจัดหาพัสดุ ๑ สำนักงานพัสดุและบริหารทรัพย์สิน อาคาร ๔ ชั้นที่ ๑ ทั้งนี้ มีผู้ขอรับเอกสารสอบราคาและยื่นซองสอบราคา ดังต่อไปนี้.-

ผู้ขอรับเอกสารสอบราคา จำนวน ๔ ราย ดังนี้.-

- (๑) บริษัท เดอะ ครีเอทีฟ เลิร์นนิ่ง แอนด์ คอนซัลติง จำกัด
- (๒) บริษัท ฮิวแมน เอซีฟเม้นท์ ซูพีเรียร์ เซอร์วิส จำกัด
- (๓) บริษัท ปัญญา มหาชน จำกัด
- (๔) บริษัท พีแอลเอ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด

ผู้ยื่นซองสอบราคา จำนวน ๑ ราย ดังนี้.-

- (๑) บริษัท เดอะ ครีเอทีฟ เลิร์นนิ่ง แอนด์ คอนซัลติง จำกัด

บัดนี้ สำนักงาน กสทช. โดยคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจ้างจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการในการเตรียมความพร้อมในการนำมาตรฐานสากล ISO 9001 มาประยุกต์ใช้และการเสริมสร้างทัศนคติการมีส่วนร่วมในการทำงานเป็นทีม สำนักงานพัสดุและบริหารทรัพย์สิน สำนักงาน กสทช. ได้พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารต่างๆ ของผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอเอกสารถูกต้องตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคาทุกประการ จึงได้ตัดสินใจให้ บริษัท เดอะ ครีเอทีฟ เลิร์นนิ่ง แอนด์ คอนซัลติง จำกัด ซึ่งเสนอราคาค่าจ้างจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการในการเตรียมความพร้อมในการนำมาตรฐานสากล ISO 9001 มาประยุกต์ใช้และการเสริมสร้างทัศนคติการมีส่วนร่วมในการทำงานเป็นทีม สำนักงานพัสดุและบริหารทรัพย์สิน สำนักงาน กสทช. เป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๙๔๘,๐๒๐.- บาท (เก้าแสนสี่หมื่นแปดพันยี่สิบบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว และคณะกรรมการฯ ได้ต่อรองราคาฯ ซึ่งบริษัท เดอะ ครีเอทีฟ เลิร์นนิ่ง แอนด์ คอนซัลติง จำกัด ได้ปรับลดราคาลง คงเหลือเป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๙๔๐,๐๐๐.- บาท (เก้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกการสอบราคาเนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาที่เสนอรายละเอียดคุณลักษณะครบถ้วนถูกต้องตรงตามขอบเขตของงาน (TOR) ในการสอบราคา ครั้งนี้

ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายฉันทพัทธ์ ขำโคกรวด)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัสดุและบริหารทรัพย์สิน
ปฏิบัติการแทน เลขาธิการ กสทช.